

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Cung cấp thông tin về các nội dung sau 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Thực hiện Văn bản số 6543/UBND-NC ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh và Công văn số 1226/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 16/11/2022 của Sở Tư pháp về việc cung cấp thông tin về các nội dung sau 3 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ, UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả như sau:

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin

Ngày 01/9/2016, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3448/QĐ-UBND phổ biến các văn bản luật mới, có Luật Tiếp cận thông tin. Đồng thời, đưa nội dung phổ biến Luật Tiếp cận thông tin làm nội dung chính cần tuyên truyền phổ biến cho cán bộ và Nhân dân trong các kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hàng năm từ năm 2018 đến năm 2022 (tại Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 29/01/2018, Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 30/01/2019, Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 20/01/2020; Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 17/3/2021; Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 14/02/2022).

Tổ chức 01 hội nghị triển khai phổ biến Luật Tiếp cận thông tin tại Hội trường UBND huyện cho 150 cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, lãnh đạo UBND, công chức Văn phòng – Thống kê, Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn; Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương phổ biến quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân các quy định pháp luật liên quan được quy định trong Luật Tiếp cận thông tin, trong đó tập trung đối với nội dung về quyền được tiếp cận thông tin theo quy định của Luật, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc cung cấp thông tin, những thông tin phải thực hiện công khai... Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện định hướng tăng cường phổ biến quán triệt Luật Tiếp cận thông tin đến các ngành thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã về quyền tiếp cận thông tin của công dân thông qua nhiều hình thức như biên soạn tài liệu, đăng tải tin, bài trên các Trang thông tin

điện tử và trên các phương tiện thông tin, truyền thông, qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

2. Những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP

- Khối lượng công việc của cán bộ công chức ngày càng nhiều, nhất là cấp cơ sở. Trong khi đó, nhu cầu thông tin của tổ chức, cá nhân đang ngày càng tăng. Do đó, khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân.

- Một số thông tin do cơ quan hành chính cung cấp gắn liền với việc giải quyết TTHC cho người dân. Do đó, khó khăn cho việc xác định đâu là thông tin theo yêu cầu của người dân làm cơ sở tổng hợp báo cáo. Ví dụ: Thông báo thuế, phí, lệ phí do cơ quan Nhà nước thông tin cho người dân có được xem là thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin không.

3. Việc công bố Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin; cập nhật và công khai Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện; việc tổ chức xây dựng và duy trì Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình

a) Việc công bố Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin; cập nhật và công khai Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện;

Ngày 12/9/2016, UBND huyện đã ban hành Quy chế hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 tại Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND và ban hành Quy chế mới thay thế cho nhiệm kỳ 2021-2026 tại Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021, theo đó, quy định hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc cung cấp thông tin thuộc chức năng quản lý của UBND huyện và các thành viên UBND huyện. Tăng cường việc quản lý và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử huyện theo quy định tại Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND.

Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương có lồng ghép nội dung cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin để thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định của Luật. Đến nay, các phòng, ban, ngành, địa phương ban hành Quy chế nội bộ có nội dung cung cấp thông tin tổ chức, người dân có liên quan đến hoạt động, chức năng quản lý của mình.

Việc lập danh mục thông tin được công khai và danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện được thực hiện theo Điều 7 và Điều 17 Luật Tiếp

cận thông tin.

b) Việc tổ chức xây dựng và duy trì Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình:

Trong thời gian qua, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện công khai theo quy định pháp luật về tiếp cận thông tin, nhất là trên Trang thông tin điện tử của huyện thông qua các chuyên mục theo các lĩnh vực quản lý. Tuy nhiên, UBND huyện vẫn chưa xây dựng một chuyên mục riêng về tiếp cận thông tin trên Trang thông tin điện tử của huyện quản lý.

3. Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin

Việc theo dõi, tiếp nhận và cung cấp thông tin thường xuyên, định kỳ hoặc đối với các vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện được Chủ tịch UBND huyện giao hoặc ủy quyền Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện phụ trách. Thông tin chung như sau:

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số điện thoại	Số fax	Địa chỉ thư điện tử
1	Tô Minh Chánh	290 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước	0966221479	02563633366	chanhtm@tuyphuoc.binhding.gov.vn

Riêng đối với một số thông tin chuyên ngành hoặc thông tin khác đối với các vụ việc, lĩnh vực cụ thể thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý được Chủ tịch UBND huyện giao hoặc ủy quyền cho trưởng các ngành chuyên môn theo dõi, cung cấp thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp (b/c);
- Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam